



NEWSLATTER

สารจากบรรณาธิการ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ชาวตำบลเมืองคิงทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นจดหมายข่าวฉบับที่ ๕ แล้วที่ทาง อบต.เมืองคิง ได้จัดทำขึ้น เพื่อที่จะบอกถึงการทำงานและติดตามงานของ อบต.เมืองคิง ได้อย่างดี ดังนั้น หากพ่อแม่พี่น้อง ชาวตำบลเมืองคิง ต้องการที่จะแนะนำ หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.เมืองคิง ก็สามารถให้คำแนะนำผ่านทาง เว็บไซต์ www.khongcith.com หรือ ทางโทรศัพท์ ๐๔๔-๕๖๙๒๖๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์
ธีระพิทยาตระกูล
ปลัด อบต.เมืองคิง

ฉบับที่ ๕

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๒.๐๐ น ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองคิง อำเภอคิง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน พบปะเยี่ยมเยียน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอำเภอคิงและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคิง
- ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลเมืองคิงทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เพื่อออกให้บริการและเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.เมืองคิง โดยสามารถขอคู่มือเวลา และสถานที่ การออก อบต.สัญจร ได้จากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคิง
- กำหนดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคิง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคิง
- วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญในวันวิสาขบูชา เช่นการทำบุญตักบาตร การประดับธงอาคารบ้านเรือน



ภาพกิจกรรม อบต.สัญจร ในปีที่ผ่านมา



นายสุรศักดิ์ ภูธร เลขาธิการนายก อบต.เมืองคิง พร้อมด้วยนายวิรัช ลายทอง นักวิชาการเกษตร ได้ออกตรวจสภาพพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนาข้าวของเกษตรกร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๑๓ บ้านโกรกตะไค้ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหา

โครงการดี กิจกรรมเด่น

นายวิรัช ลายทอง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง และประชาชน หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยสมบูรณ์ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ซึ่งได้รับมอบจากสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการธนาคารอาหารเพื่อชุมชน



สารน่ารู้...โรคมากับหน้าฝน 🏠

หน้าฝนมาแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ขอให้คนไทยหมั่นดูแลสุขภาพ ระวังเจ็บป่วยจากโรคประจำฤดูกาล ขณะนี้กรมควบคุมโรคได้ออกประกาศเตือนประชาชน ในการป้องกันโรคติดต่อ

กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร ที่พบบ่อย คือ โรคอุจจาระร่วงที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน ที่สำคัญมี ๕ กลุ่มรวม ๙ โรค ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคบิด

กลุ่มโรคติดต่อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อผิวหนัง ที่พบบ่อยคือ โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู อาการเด่น คือ ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อที่น่องและโคนขาอย่างรุนแรง ตาแดง

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยและอาการค่อนข้างรุนแรง คือ ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม

กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ที่สำคัญ คือ โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นตัวนำ และโรคไข้สมองอักเสบเออี ซึ่งมียุงรำคาญในทุ่งนาและตามชนบทเป็นตัวนำ รวมทั้งโรคไข้มาลาเรีย ที่เกิดจากยุงก้นปล่องกัดผู้ที่เข้าไปในป่าเขา

โรคโรคบุตาอักเสบหรือตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา หากประชาชนป่วย มีไข้สูง กินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นภายใน ๓ วัน ต้องพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกต้องกับโรค ห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง โดยเฉพาะยาจำพวกแอสไพริน ห้ามกินอย่างเด็ดขาด เพราะมีอันตรายกับบางโรค ที่สำคัญคือ ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคฉี่หนู เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้